



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๑๑๘,๑๒๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เด็กเด็กเด็คาทิตซ์นี่ ที่คนงามอย่าง "มาตามดตี" ชูร่องคนสวยแถมจิตใจดีมาแนะนำให้รู้จัก

กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท หรือ "นิมิว" เป็นสาวจากเมืองอุตรดิตถ์ มีตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2554 การันตีความสวย

หลังได้รับตำแหน่งก็เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผลงานการแสดงที่ผ่านมาไม่มีทั้งละครซิทคอม เรื่องวิวาห์ฮาสเฮ กู๋ภัยหัวใจแห้ว หยกเลือดมังกรตอนนี้ "นิมิว" กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๓ สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ตอนสอบเข้ามาตั้งใจอยากเป็นครู การได้เข้ามาเรียนมศว ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู "นิมิว" มองว่าเป็นความสำเร็จในขั้นแรกของชีวิต

นอกจากการเรียนแล้วสาวเก่งคนนี้ก็ยังทำกิจกรรม



มากมาย ทั้งช่วยงานคณะและมหาวิทยาลัย เมื่อมีโอกาสได้เข้าสู่เวทีการประกวดเลยไม่ยากกับการปรับตัวเอง เพียงแต่ต้องรู้จักจัดสรรเวลาให้เป็นที่สำคัญต้องมีความมุมานะพยายามให้มากกว่าคนอื่นหลายเท่าตัว "การแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก นิมิว

ไม่ได้ลดเวลาเรียนให้น้อยลงแล้วไปทุ่มกับงาน แต่ใช้ชีวิตเวลาที่เราสามารถทำอะไรสักอย่างได้ เดินห้างสรรพสินค้า มาทุ่มให้การเรียน และการทำงานมากขึ้น ที่ต้องทุ่มเทและตัดความไม่สำคัญของการทำกิจกรรมอื่นๆลงเพราะคิดว่าการเรียนในระดับที่สูงขึ้นย่อมทำให้เราได้เข้าใจความฝันมากขึ้นไปด้วย อาจจะกลายเป็นคนไม่มีเวลาว่างตลอดทั้งสัปดาห์ แต่ต้องสู้และอดทน ไม่เคยท้อเพราะคิดว่าเราต้องรักษาสิทธิ์ในความฝันของเรา" นิมิวบอก

แม้หลายคนจะมองอาชีพครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้าง" แต่นิมิวยืนยันว่าอนาคตยังอยากประกอบอาชีพครู สอนนักเรียน และทำงานด้านบันเทิงควบคู่ไปด้วย ที่ผ่านมานิมิวไปสังเกตการสอนของรุ่นพี่ๆในโรงเรียนสาธิตมศว (ฝ่ายประถม) ก่อนจะฝึกสอนจริงในปี ๕ ลูกศิษย์ตัวน้อยต่างหลงรักครูนิมิวเพราะความใจดี และใส่ใจดูแลเด็ก

ถ้าครูสวยและใจดีขนาดนี้ มาตามว่าเด็กคงอยากไปโรงเรียนแน่นอน ลิกๆ

